

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BNN-CCPT

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

V/v chấm điểm công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT nông, lâm, TS

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Quản lý ATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ngày 14/10/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương kèm theo Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL (Quyết định 4070). Từ năm 2015 đến nay, việc xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản tại các địa phương đã được triển khai hiệu quả, cơ bản đánh giá chính xác, khách quan kết quả hoạt động tại địa phương, góp phần khích lệ, động viên các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, Chính phủ thống nhất đưa các nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP, chế biến, bảo quản và phát triển thị trường nông lâm thủy sản về một cơ quan đầu mối thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm gắn kết công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm với chế biến, phát triển thị trường theo Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Nghị định số 105/2022/NĐ-CP, Bộ đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-BNN-PTNT ngày 19/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị cũ là Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

Trong thời gian các địa phương sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ quan về quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường theo hướng dẫn tại Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT tạm dừng việc đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản từ năm 2023 theo Quyết định số 4070.

Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối với các cơ quan thuộc Bộ và các địa phương rà soát, đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng mới về công tác quản lý chất

lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường tại các địa phương (thay thế Quyết định 4070), đảm bảo phù hợp với quy định mới, đồng bộ với các tiêu chí đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề nghị Ban Quản lý ATTP, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục CCPT (để thực hiện);
- Lưu: VT, CCPT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Trần Thanh Nam